

# คูดวงออนไลน์

(9 ตุลาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่เหมาะสมในการสร้างบุญกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า น้ำหนู ซึ่งถามมาจากแดนไกล คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณน้ำหนูเกิดวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เวลา 17.30 น. ที่เมือง BURLINGAME , SAN MATEO , CALIFORNIA สหรัฐอเมริกา เพศหญิง ขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ดวงชะตานี้มีทั้งดีและร้ายปนกัน ดีก็ดีมาก ๆ ร้ายก็ร้ายเอาเรื่อง เป็นดวงชะตาที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เลือดตกยางออกทีเดียว และชีวิตจะต้องต่อสู้มาก ดังนั้น การดำรงชีวิตในอนาคต จึงต้องระมัดระวังให้ดี จะต้องไม่ประมาท

คำถามแรก หนูเพิ่งเรียนจบ High School เกรด 12 กำลังจะเข้ามหาลัยเร็วๆนี้ ด้วยเกียรตินิยมสูงสุดของรุ่น ใจจริงแล้วอยากเรียนในสายการแพทย์ แต่ค่าเทอมสูงเกินไป นี่ขนาดหนูก็เริ่มทำงาน part time เป็น lifeguard คุมสระว่ายน้ำ ตั้งแต่อายุ 15 กว่าๆ เลยคิดว่าจะเรียนทาง Environmental Science แทนเพื่อไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่มากขึ้น อยากทราบว่า การเรียนสายนี้จะเหมาะกับหนูหรือไม่ หรือ จะเลือกสายอื่นดีกว่า

เนื่องจากพื้นชะตาของคุณบอกว่า คุณมีแรงส่งจากวิบากกรรมในชาติภพที่แล้วให้มาทำในเรื่องที่เป็นกุศลเพื่อบุคคลอื่น หากคุณทำงานในสิ่งเหล่านี้ ดวงชะตาของคุณจะได้รับแรงหนุนจากดวงดาวมากทีเดียว

ดังนั้น จึงอยากจะแนะนำให้คุณเรียนต่อในสายแพทย์ แม้ว่าค่าเทอมจะสูง และคุณต้องทำงานนอกเวลาเรียนเพื่อหาเงินช่วยทางบ้านในเรื่องค่าเล่าเรียนก็ตาม นั่นเป็นเพราะดวงชะตากำหนดเอาไว้แล้วว่า ชีวิตของคุณต้องต่อสู้มาก ไม่ได้สบายๆแบบคนอื่น

เมื่อเรียนทางสายแพทย์จบแล้ว ก็ควรจะตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะพยายามทำงานเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ คนด้อยโอกาส คนที่กำลังทุกข์ยากเพราะโรคภัยไข้เจ็บ อย่าฉวยโอกาสทำกำไรมากมายมหาศาลจากคนป่วยแบบที่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆทำกัน

หากคุณทำแบบนี้ได้ คุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องในสังคม และจะมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู และไม่ตกต่ำ

แต่หากคุณไม่ทำงานที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำการกุศลหลายๆ ดวงชะตาของคุณก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เลือดตกยางออก

ผมคิดว่า ในอดีตเมื่อเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2552 คุณน่าจะเคยพบกับอุบัติเหตุอะไรสักอย่างมาแล้ว หากสามารถให้ข้อมูลเรื่องนี้แก่ผมได้ ก็จะขอบพระคุณมาก

คำถามที่สอง ถ้าจะเอาดีด้านการเดินทางท่องเที่ยว หรือ ภาษาพอจะไปไหวมั๊ยคะ แต่พ่อแม่ก็ห่วงเรื่องหนูดินทาง แม้ว่าจะทำเป็นจิตอาสาต่างแดน Volunteer Aboard

ถ้าจะเอาดีทางด้านภาษาก็พอไหวครับ แต่ไม่สู้จะเด่นนัก ส่วนเรื่องการเดินทางก็ยังได้ครับ เพราะคุณมีดวงชะตาที่อยู่บ้านไม่ค่อยคิดอยู่แล้ว และชะตาชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงผกผันมากขึ้นๆ ลงๆ

คำถามที่สาม ถ้าใช้ชีวิตโสด หรือ ต้องมีคู่ถึงจะดีคะ หนูมีความคิดว่าจะใช้ชีวิตโสดหรือแบบไม่แต่งงาน หรือถ้าจะมีลูกก็จะขอเด็กกำพร้ามาเลี้ยงแทน เพราะคิดว่าประชากรก็สิ้นโลกแล้วตอนนี้จะมีเพิ่มอีกทำไม

ถ้าตอบแบบไม่เกรงใจก็คือ อยู่เป็นโสดจะดีกว่า

เพราะดวงเรื่องคู่ครองของคุณไม่ดีเอาเลย สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความแตกแยก หรือ ต้องแยกทางกัน แต่จากที่คุณเขียนมา คุณเองก็ไม่ค่อยยินดียินร้ายกับการมีคู่เท่าไรหรอก และ ไม่ค่อยสนใจจะมีลูกด้วย ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในดวงชะตาของคุณอยู่แล้ว

ดังนั้น จึงคิดว่าคุณน่าจะครองตัวเป็นโสดจะดีกว่า

หากมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็เขียนมาถามได้ครับ

ขณะนี้ คิวที่รอให้ผมพยากรณ์นั้นไม่ยาวแล้ว ใครจะเขียนถามมาก็จะได้รับการตอบค่อนข้างเร็วครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณน้ำหนู ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่ เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathiiti@gmail.com](mailto:thammathiiti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

